



ฉบับที่ 3/2556

เรื่อง แลงงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ขยายตัวชะลอลงเกือบทุกภาคเศรษฐกิจ ตามการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน การผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออกหดตัว ส่วนการท่องเที่ยวยังดีต่อเนื่อง ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อชะลอตัว อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ เงินฝากและสินเชื่อขยายตัวดี

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

ภาคอุปสงค์ ชะลอตัวแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดย**ดัชนีการบริโภคบริโภคภาคเอกชน** ขยายตัวร้อยละ 10.9 ชะลอลงจากร้อยละ 14.0 เดือนก่อน ตามยอดจำหน่ายสินค้าในหมวดยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอุปโภคบริโภคในห้างสรรพสินค้า และซูเปอร์มาเก็ต **ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน** ชะลอตัวเป็นร้อยละ 7.1 จากร้อยละ 16.5 เดือนก่อน ตามเครื่องใช้สำคัญ ได้แก่ พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้าง การจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และมูลค่านำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม ยังมีความสนใจลงทุนต่อเนื่อง โดยมูลค่าการได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนมีจำนวน 1,296.1 ล้านบาท เพื่อผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ยาง ส่วน**การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลังจังหวัด** มีจำนวน 13,417.1 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 31.4 เนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อนเริ่มประกาศใช้ พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 2555 และมีการเบิกจ่ายสูง

ทางด้าน**การส่งออก** มีมูลค่า 330.5 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หดตัวร้อยละ 8.3 เป็นผลจากมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ในช่วงเทศกาลตรุษจีน กระทบต่อการส่งออกสินค้าไปตลาดจีนทั้งส่วนที่ผ่านด่านชายแดนและผ่านด่านศุลกากรทำให้มีมูลค่าลดลง ด้าน**การนำเข้า** มีมูลค่า 110.7 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หดตัวร้อยละ 14.2 ตามการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้าชั้นกลาง เช่น เพชรยังไม่ได้เจียระไน แก้วสำหรับทำเลนส์กล้องถ่ายภาพ และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ภาคอุปทาน ชะลอลง โดย**ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม** ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.3 จากการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตามความต้องการใช้เพื่อการสื่อสารและในอุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตน้ำตาลและข้าวเพิ่มขึ้นตามปริมาณวัตถุดิบและการผลิตวัสดุก่อสร้างขยายตัวตามภาวะก่อสร้าง ส่วนการผลิตเครื่องดื่มลดลงเพราะในปีก่อนฐานสูงจากการผลิตทดแทนโรงงานในภาคกลาง **การผลิตสินค้าเกษตร** ขยายตัวร้อยละ 1.8 ชะลอลงจากร้อยละ 4.9 ในเดือนก่อน เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปรังลดลงเพราะมีปริมาณน้ำน้อยและสภาพอากาศร้อน อย่างไรก็ตาม ผลผลิตอ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และปริมาณปศุสัตว์เพิ่มขึ้น ตามการขยายการผลิตของเกษตรกร ด้าน**ราคาสินค้าเกษตร** สูงขึ้นเล็กน้อยตามราคาข้าวเปลือกและมันสำปะหลังจากมาตรการภาครัฐสนับสนุน ขณะที่ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ขยายตัวตามความต้องการของตลาด ทำให้**รายได้เกษตรกร** ขยายตัวร้อยละ 2.3 สำหรับ**การท่องเที่ยว** ยังดีต่อเนื่อง จากการจัดงานจูงใจนักท่องเที่ยว เช่น เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ ประกอบกับกระแสความนิยมภาพยนตร์ Lost in Thailand ทำให้มีชาวจีนเดินทางเข้ามามาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน

เสถียรภาพในประเทศ อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวต่อเนื่องเหลือร้อยละ 2.7 ตามราคาอาหารสด ผักและผลไม้ และราคาน้ำมันชะลอลงจากฐานสูงในปีก่อนซึ่งมีการเก็บภาษีเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง **อัตราการว่างงาน**ในเดือนมกราคม 2556 ยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.6 ขณะที่จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ขยายตัวต่อเนื่อง สะท้อนถึงผู้ประกอบการยังต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น

ภาคการเงินยังขยายตัวดี โดย**เงินให้สินเชื่อ**ของธนาคารพาณิชย์เพียงสิ้นเดือนมกราคม 2556 มียอดคงค้าง 480,036 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 18.6 ตามความต้องการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ทางด้าน**เงินฝาก**มีจำนวน 548,319 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 22.0 จากเงินฝากของส่วนราชการและจากการระดมเงินฝากเพื่อการขยายสาขา สำหรับสัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 87.5 ใกล้เคียงกับเดือนก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
2 เมษายน 2556

ข้อมูลเพิ่มเติม : ทวีศักดิ์ ใจคำสืบ
โทร. 0-5393-1162
e-mail : Thaveesc@bot.or.th